



วันที่ 10 ตุลาคม 2560

**เรื่อง** แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W3

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) จำนวน 193,332,760 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ นั้นๆ

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับ วันกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

**1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ :**

วันที่ 20, 24, 25, 27, 30 ตุลาคม 2560 ระหว่าง เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

**2. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 31 ตุลาคม 2560**

**3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น**

**4. ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิ : หุ้นละ 12.50 บาท (สิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)**

**5. เอกสารในการยื่นความจำนง :**

(ก) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (“แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ”) ที่กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)

(ค) ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องชำระเป็น เช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ “บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)” หรือ โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บัญชีของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 128-4-09990-8 ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝาก

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มี การคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจำเป็นขอใช้สิทธิใหม่ได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

(ง) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

1) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. **สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ :**

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

อาคารเซเชสซูโฮตีสักดิ์ 1 ชั้น 1 ห้องแช็กโซโฟน

เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2511-0555 ต่อ 1317

โทรสาร : 0-2511-2324

บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนและรวมวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดามพ์ นานา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน